

# TIN GIÁO HỘI

## DANH SÁCH 36 VỊ TỔNG GIÁM MỤC SẼ ĐƯỢC ĐTC TRAO DÂY PALLIUM, VIỆT NAM CÓ ĐỨC CHA NGUYỄN CHÍ LINH

Danh sách 36 vị Tổng Giám Mục sẽ được ĐTC trao dây Pallium, Việt Nam có Đức Cha Nguyễn Chí Linh

Sáng thứ Ba 27 tháng 6, Tòa Thánh đã công bố danh sách 36 vị Tổng Giám Mục sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô trao dây Pallium trong thánh lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 9:30 sáng thứ Năm 29 tháng 6.

Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hân hạnh có Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh trong số các vị sẽ được trao dây Pallium.

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949 tại Ba Làng, Thanh Hóa, thụ phong linh mục năm 1992 thuộc Giáo phận Nha Trang, du học Pháp từ 1995 đến 2003 và đậu tiến sĩ triết học. Trở về nước, ngài làm giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Năm sau đó, 2004, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Chính tòa Thanh Hóa, kế nhiệm Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm.

Tưởng cũng nên nhắc lại là ngày 29 tháng 10 năm ngoái 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Huế thay cho Đức Cha Lê Văn Hồng.

Trước đó vào đầu tháng 10, 2016, ngài được bầu làm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2019, kế nhiệm Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Trong danh sách 36 vị Tổng Giám Mục trên thế giới sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô trao dây Pallium, đông nhất là Ba Tây với 5 vị, rồi đến Hoa Kỳ 3 vị, Ba Lan và Phi Luật Tân 2 vị.

## HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ KÊU GỌI CÁC TÍN HỮU THAM GIA HAI TUẦN CẦU NGUYỆN CHO TỰ DO TÔN GIÁO

Mỗi năm các giáo phận trên toàn cõi Hoa Kỳ đều tổ chức các sự kiện đặc biệt để làm nổi bật tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chọn hai tuần từ ngày 21 tháng 6 – lễ vọng kính hai Thánh John Fisher và Thomas - cho đến ngày 4 tháng 7, Ngày Độc Lập của Hoa Kỳ, làm hai tuần cầu nguyện chung cho tự do tôn giáo.

Trong thông báo trên website của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, các Giám Mục Mỹ than thở rằng tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới đang bị chà đạp trắng trợn không chỉ ở Trung Đông mà còn ở các quốc gia khác có thâm niên bách hại tôn giáo như Trung Quốc,

Ả rập Saudi, Việt Nam, Bắc Hàn và thậm chí ngay cả ở các nước phương Tây dưới các hình thức tinh vi.

Các ngài viết rằng “trong thời kỳ đang có sự phân cực ngày càng gia tăng trong nền văn hoá của chúng ta, chúng ta có thể góp phần làm cho thế giới hiểu rõ hơn về tự do tôn giáo trong tinh thần tôn trọng mọi người.”

Bên cạnh các hình thức cầu nguyện, các Giám Mục Hoa Kỳ cũng đưa những hướng dẫn ngắn gọn nhằm giúp các Kitô hữu nói chuyện với bạn bè và người lân cận về tự do tôn giáo và làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm về quyền tự do này.

Các Giám Mục nhắc nhở rằng “Chúng ta được kêu gọi đi theo Chúa Kitô như những môn đệ truyền giáo bằng cách tìm kiếm sự thật, phục vụ người khác và sống đức tin của chúng ta trong tất cả những gì chúng ta làm. Chúng ta hãy dành vài phút mỗi ngày từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 để cầu nguyện, suy ngẫm, và hành động về tự do tôn giáo, cả ở Hoa Kỳ này cũng như ở nước ngoài.”

## DÂN SỐ CÔNG GIÁO TẠI ÚC GIẢM MẠNH, VÔ THẦN VÀ HỒI GIÁO TĂNG CHÓNG MẶT

Dân số Công Giáo đang giảm mạnh tại Úc Đại Lợi, và số người tuyên bố “không tôn giáo” bây giờ là khối đông nhất tại Úc. Cuộc điều tra dân số mới nhất của Úc đã cho biết như trên.

Trong cuộc điều tra dân số vào năm 2016, vừa được công bố hôm thứ Ba 27 tháng Sáu, 2017, 29.6% người Úc Bản mô tả mình là “không tôn giáo.” Con số này là gần gấp đôi so với con số cho năm 2001 (16%). Trong thống kê 1966, số người nhận mình là vô thần chỉ có 0.8%.

Trong khoảng thời gian đó, nghĩa là từ năm 1966, tỷ lệ dân số Kitô của Úc đã sụt giảm mạnh từ 88% xuống chỉ còn 52%.

Cho đến nay, người Công Giáo vẫn là nhóm tôn giáo lớn nhất tại Úc, sau khi vượt qua Anh giáo vào đầu những năm 1980. Trong gần 50 năm, số dân Công Giáo giao động trong khoảng từ 26% đến 28%. Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất này, tỷ lệ giáo dân Công Giáo đang rơi về phía 20%.

Trong tổng số 22,992,700 người Úc Đại Lợi, người Hồi Giáo tại Trung Đông có sinh suất cao nhất. Từ con số gần như 0% vào năm 1966, ngày nay người Hồi Giáo đã tăng mạnh đến 2.2%. Có những tiên đoán của các phong trào chống Hồi Giáo theo đó trong vòng 50 năm nữa Úc Đại Lợi sẽ là một quốc gia Hồi Giáo. Tuy nhiên, với thống kê này, những tiên đoán này xem ra không có cơ sở.

*xin đọc các tin trên Website: [vncatholic.net](http://vncatholic.net)*



# CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

## GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM • NGÀY 02 THÁNG 07 NĂM 2017

## CN XIII TN / A

Bài đọc 1 : ( 1 V. 3: 5,7-12) . Bài đọc 2 : ( Rm. 8: 28-30). Tin Mừng : ( Mt. 13:44-52)

## ĐI TÌM KHO BÁU.

Có hai người lái buôn là bạn thân với nhau. Cả hai quyết lên đường đi tìm cho được điều quý giá nhất trên trần gian này. Mỗi người đi một hướng và hẹn sẽ gặp nhau sau khi tìm được điều quý giá nhất.

Người thứ nhất lặn lội khắp nơi tìm cho được viên ngọc quý nhất. Bất cứ nơi nào có bán đá quý ông đều tìm tới. Cuối cùng thì ông cũng được toại nguyện. Ông trở về với viên ngọc quý nhất trần gian.

Nhiều năm trôi qua mà người bạn của ông vẫn biệt tăm biệt tích. Điều mà người thứ hai quyết chí đi tìm không phải là vàng bạc châu báu mà là ông đi tìm Chúa. Ông đi khắp nơi để thọ giáo những bậc thánh hiền. Ông cặm cụi đọc sách, suy nghĩ mà vẫn không tìm gặp được Chúa.

Một hôm, ông đang ngồi thần thờ bên một giòng sông ngắm trời ngắm nước. Bỗng ông thấy một con vịt mẹ và một đàn vịt con đang bơi lội. Đàn vịt con cứ muốn bơi lội tứ phía. Con vịt mẹ kiên nhẫn đi tìm hết con vịt con này đến con vịt con khác mà không tỏ ra giận dữ bực tức. Nhìn thấy cảnh con vịt mẹ đi tìm con như thế, ông mỉm cười đứng dậy và trở về quê.

Vừa gặp nhau, người tìm được viên ngọc quý lên tiếng hỏi: “ Cho tôi xem điều quý giá nhất mà anh đã tìm được. Trông anh có vẻ mãn nguyện lắm!” Người thứ hai trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn ông tràn ngập hân hoan. Ông trả lời: “ Tôi đi tìm Chúa, nhưng cuối cùng tôi khám phá ra rằng chính Ngài là Đấng đi tìm tôi”.

Ai trong hai người lái buôn đã tìm được điều quý giá thực sự? Có lẽ ai cũng thấy người tìm được viên ngọc quý là người tìm được kho tàng. Viên ngọc quý mà người lái buôn thứ nhất tìm mua được trong câu chuyện trên có giống như viên ngọc quý hay kho báu chôn trong ruộng lúa không?

Viên ngọc quý người lái buôn tìm mua được là của cải vật chất. Viên ngọc quý ấy có giá trị với con người thế gian, nhưng lại không có giá trị gì đối với

(Xin xem tiếp trang sau)

## LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI



Thứ Sáu đầu tháng 07-07-2017

Thánh Lễ 8:00PM

Thứ Bảy 01-07-2017

6:30PM

### Dâng Cua Lễ

Thứ Bảy 08/07/2017: Bảo trợ Ông Thiên Triệu

Thứ Bảy 15/07/2017: Dòng Ba Đa Minh

## KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN NÀY NGÀY 07-7-2017 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA

**LƯU Ý :** Thứ Ba tuần này ngày 4 tháng bảy giáo xứ chỉ có một Thánh Lễ buổi sáng bằng tiếng Anh lúc 8:00am. **KHÔNG CÓ THÁNH LỄ VIỆT NAM**

## GIÁO XỨ CHÚNG TA SẼ CÓ CHA CHÁNH XỨ MỚI VÀO NGÀY 31 THÁNG 7. TẠ ƠN CHÚA

### HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp xếp thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào Chúa Nhật ngày 30-7-2017 lúc 7:45AM, tại phòng E để chuẩn bị mừng Lễ bổn mạng và các sinh hoạt của cộng đoàn trong những tháng tới.

### LỜI HAY Ý ĐẸP

Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: [thongtincdanaheim@gmail.com](mailto:thongtincdanaheim@gmail.com); [le\\_qt@yahoo.com](mailto:le_qt@yahoo.com)

Đặc trách trang nhà <http://www.cddmmtanaheim.org> • Anh Trần Ngọc Khuyến email: [admin@cddmmtanaheim.org](mailto:admin@cddmmtanaheim.org)



## ĐI TÌM KHO BÁU.

Tiếp Theo

Thiên Chúa. Của cải ấy không giải quyết gì được cho số phận của con người, cho cứu cánh của cuộc sống. Nó sẽ bị xóa sạch sau khi nhắm mắt xuôi tay.

Talleyrand, một nhà chính trị nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ 19, sau một quãng đời sống trong nhung lụa và vinh quang, đã ghi lại trong cuốn nhật ký của mình nhân ngày sinh nhật thứ 83 của ông như sau: “ 83 năm cuộc đời của tôi đã đi qua, không để lại một kết quả nào khác hơn là mệt mỏi trong thể xác và tâm hồn, một nỗi đấng cay khi nhìn về tương lai và chán chường khi nhìn lại quá khứ”. Và một thi sĩ người Anh, Lord Byron, tuy sống giàu sang vẫn than thở: “ Sâu bọ, ruồi nhặng, khổ đau là thức ăn hằng ngày của tôi”.

Người lái buôn thứ hai, trở về quê hương sau một thời gian dài bốn ba tìm kiếm cái quý giá nhất. Ông đã trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn ông lại tìm được một thứ quý giá làm cho tâm hồn ông thơ thới hân hoan. Ông đã tìm được một lý tưởng cho cuộc sống, một hướng đi cho cuộc đời. Ông tìm được chân lý và sự thật: Thiên Chúa luôn đi tìm ông như con vịt mẹ luôn chăm sóc đàn vịt con. Đó là viên ngọc quý vô giá không thể mua bằng tiền bạc. Kho báu ấy đã bị chôn vùi giữa cuộc sống bon chen của nhân loại, nơi thân xác hư nát của con người. Người lái buôn thứ hai đã tìm được thứ quý giá, đó là tâm hồn khôn ngoan như vua Salomon đã xin với Chúa: “ Lạy Chúa xin Chúa ban cho tôi tờ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ”. Lời xin ấy đẹp lòng Chúa, nên Ngài đã nhậm lời ông: “ Vì người đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta cho người điều người xin, và ban cho người tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước người không có ai giống người, và sau người không có ai bằng người”.

Mỗi người trong chúng ta là một thửa ruộng có chứa một kho báu, một viên ngọc đẹp. Kho báu và viên ngọc quý ấy là linh hồn bất tử, là được làm con cái của một Thiên Chúa yêu thương, nhân hậu, luôn quan phòng cứu vớt con cái của mình. Viên ngọc, kho báu tâm hồn không có gì sánh được như lời Chúa đã nói: “ Được lời lãi cả và thể gian mà mất linh hồn nào được ích chi”. Kho báu linh hồn quý giá như thế đó, nhưng chúng ta lại không tìm cách, bán hết những gì mình có để trở nên nghèo khó để được hạnh phúc Nước Trời như Chúa đã chúc phúc: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Tìm được kho báu của tâm hồn, thì hãy mau mắn bán đi những gì mình chất chứa trong nhà là lòng ích kỷ, là đam mê, lòng ghen ghét thù hận để mua lấy kho báu Nước Trời bằng quảng đại, thương xót, lòng mến

Chúa yêu người. Như “một người kia gặp được một kho báu chôn giấu trong ruộng, người ấy chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”, hay như “một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”.

Viên ngọc quý và kho báu được chôn giấu trong thửa ruộng là linh hồn được cư ngụ nơi thân xác, là đức tin vào Thiên Chúa giữa thế gian, và là cuộc sống của mỗi người như lời thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Rôma: “ Chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đàn anh em đồng đức.”

Chỉ có niềm vui hạnh phúc đích thực là sống trọn vẹn cho Chúa, tin tưởng và phó thác vào Ngài và từ đó tìm ra điều quan trọng nhất cho cuộc sống là lắng nghe lời Chúa, sống và thực hành Lời Ngài.

Là cá tốt để được nhặt bỏ vào giỏ hay cá xấu bị vớt ra ngoài như trong dụ ngôn Chiếc Lưới nói về ngày tận thế, là tùy thuộc vào tâm hồn đặt niềm tin vào Thiên Chúa hay vào một thể lực nào đó, vào tâm hồn khát khao đi tìm kho báu Nước Trời hay kho báu trần gian.

Kho tàng Nước Trời, một kho tàng quý giá liên quan đến vận mệnh tương lai, đến hạnh phúc đích thực của cuộc sống thì người ta lại do dự tìm mua cho được kho báu ấy; nhưng lại hăm hở say mê đi tìm một kho báu trong cái đồ đen của một canh bạc, trong cái rủi may của một tờ vé số, trong kết quả bấp bênh của một trái bóng tròn lăn trên sân cỏ giữa sự giành giật của các cầu thủ để rồi cuối cùng phải cầm đi những thứ quý giá, phải bán cửa nhà để mua lấy sự tan gia bại sản, mua lấy hai bàn tay trắng.

Nước Trời là một kho báu, một viên ngọc quý mà mỗi người muốn gặp được, phải tìm. Tìm được rồi có mau mắn tìm mua cho được hay đắn đo do dự là tùy mỗi người, tùy mức độ tin tưởng biết mình là con cái Thiên Chúa có một phẩm giá thần linh, và một định mệnh vĩnh cửu, nghĩa là biết ý nghĩa cuộc sống và sống đời sống ấy như thế nào. Đây là hạnh phúc đích thực của con người, đây là cứu cánh của cuộc đời, đây là hy vọng cho đời sống mai sau? Trả lời được những vấn nạn ấy là chúng ta đã tìm được viên ngọc quý, đã tìm được kho báu chôn trong ruộng lúa để trở hành cá tốt được chọn bỏ vào giỏ mà không bị vớt bỏ ra ngoài vào ngày cánh chung.

Đây là kho báu đích thực để “Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó”?

**LM Trịnh Ngọc Danh**

### BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tịch:	A. Nguyễn Năng Chí	714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:	A. Lâm Tùng Sơn	714-204-7941
Phó CT Ngoại Vụ:	A. Dương Hưng Tony	714-983-2521
Tổng Thư Ký	C. Phan Bích Huyền	714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ	C. Trần Thị Thanh	714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:	A. Nguyễn Công Huy	714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ	A. Đỗ Minh Tuấn	714-254-0423
PT Tổng Thư Ký	A. Lê Thanh Quang	714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:	C. Lê Thị Thái	714-598-6259

### CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIẢI TỘI

Thứ Tư 5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)  
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

### RỬA TỘI TRẺ EM

**Lớp hướng dẫn:** Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 & Lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D (cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

**Nghi thức Rửa Tội:** Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ.

**(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)**  
Liên lạc Anh Toàn & Chị Anna 714-280-6554

### MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

**Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:**

Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC. 714-956-3110 x 120  
**Trao Minh Thánh Chúa: Xin liên lạc ban Thường Vụ**

### Cộng Đoàn

**Thăm Viếng:** Legiô Mariae Chị Thanh

714-776-0075

**Tang Lễ:** Chị Nguyễn Thị Hiền

714-414-3918

**Việt Ngữ:** cô Bùi Thị Nhơn

714-249-0502

**Giúp Lễ:** Paul Lâm

714-579-5857

**Phụ Huynh Học Sinh:**

Chị Anne Marie Nguyễn

714-260-3081

**Thiếu Nhi Thánh Thể:**

Trường Nguyễn Ann

714-422-8572

**Ca Đoàn Hương Việt:**

Anh Nguyễn Ngọc Diệp

909-595-5237

### ĐỒI PHIẾU ĐI CHỢ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đỏi phiếu mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho cộng đoàn và cho hội CBMCG. Xin vui lòng liên lạc:

Chị Chín..... (714) 745-8821

Chị Thẩm..... (714) 632-5786

Chị Quỳnh..... (714) 530-1623

Chị Thục..... (657) 345-0682

Chị Hồng..... (714) 926-3400

## VƯỜN CẦU NGUYỆN

Tháng 7 tuần thứ 1 cầu cho  
GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

Những Sinh hoạt của Cộng Đoàn và Giáo Xứ được tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

### TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước

**\$25,066.69 và 29 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử**

Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.

### THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

1. Giáo Lý Dự Tòng: Nếu anh chị em nào muốn tìm hiểu về Đạo Công Giáo, xin mời đến Phòng F vào Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017 từ 4:30 PM – 6:00 PM để gặp Ban Hướng Dẫn hoặc liên lạc với Anh Sơn 714-728-2657 để tìm hiểu trước khi đến.

2. Giáo Lý Trẻ Em: Sẽ nhận ghi danh cho niên học 2017-2018 vào Thứ Bảy mùng 5, 12 và 26 Tháng Tám từ 2:00 PM – 5:00 PM tại Phòng B. Em nào học Lớp Rửa Tội Lần Đầu 2 xin phụ huynh mang theo bản sao của Chứng Chỉ Rửa Tội, và Thêm Sức 2, xin mang theo bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội và Rửa Tội Lần Đầu.

### CHÚC MỪNG RỬA TỘI

Ban Rửa Tội cùng với Cộng Đoàn Dân Chúa Anaheim xin được chung vui với gia đình các em có tên dưới đây đã được rửa tội vào

**Chúa nhật 20 tháng 5 và 11 tháng 6 năm 2017**

Em Cecilia Mia Ái Vy Trần, 1 tháng tuổi,  
con của A/C Patricia & Tony Trần

Em Giuse Francis Thiên Vũ, 5 tháng tuổi,  
con của A/C Khánh Trang & Đạt Vũ

Em Maria Mila Rae Tan, 3 tháng tuổi,  
con của A/C Thu Hà La & Joshua Tan

Em Peter Dylan An Nguyễn, 1 năm tuổi,  
con của A/C Vickie Bích & Danh Nguyễn

Xin Chúa và Đức Mẹ luôn đồng hành với các em và gia đình trong hành trình đức tin của một người Kitô hữu mới. Chúc mừng! Chúc mừng!